

ธรรมนูญสุขภาพตำบลตะกั่ว

อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2562





รสรหมุขสุภทท่ำบศตทง

อ่ำทอฝออง จ้งหวดตรด

คบัทที่ 1 พุทธศัทรท 2562



รสรสุขภาพตาบตา

อำเภอเมือง จงหวัดตราด

ที่ปรักษา	สุนทร เหรียญภูมิการกิจ วัชชระ เดือนฉาย สัณชัย จิมพาลี สิริกร เค้าภูไทย
บรรณาธิการ	สุภาภรณ์ ดำรงพันธ์ คณะทำงานจัดทำรรมนุญสุขภาพพื้นที่ จังหวัดตราด
ออกแบบปกและจัดหน้า	สกลชนก เฟื่อนพงษ์
สหมัสนุหกรบวหารโดย	สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
เผยแพร่โดย	ศูนย์สารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ติวานนท์ 14 ถนนติวานนท์ หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จงหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0 2832 9000 โทรสาร 0 2832 9001-2 https://infocenter.nationalhealth.or.th https://nationalhealth.or.th
พิมพ์ครั้งแรก	กรกฎาคม 2562
พิมพ์ที่	บริษัท สามดีพริ้นติ้งอีคิวิเมนท์ จำกัด E-mail : samdeepe@hotmail.com



สารบัญ

	หน้า
คำนำ	5
คำปรารภ	7
หมวดที่ 1	
ปรัชญาแนวคิดของการจัดการสุขภาพ ภายใต้เทคโนโลยีระบบของชาวตำบลสะตาง	11
หมวดที่ 2	11
การจัดระบบสุขภาพที่มีคุณภาพของตำบลสะตาง	
หมวดที่ 3	12
ด้านเศรษฐกิจ	
หมวดที่ 4	12
ด้านสุขภาพ	
หมวดที่ 5	13
ด้านสิ่งแวดล้อม	
หมวดที่ 6	14
ด้านสังคม	
หมวดที่ 7	15
การระดมทรัพยากรและงบประมาณ	
หมวดที่ 8	16
การประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข	
หมวดที่ 9	16
การติดตามประเมินผล	
หมวดที่ 10	17
สำนักธรรมนูญสุขภาพ	
หมวดที่ 11	17
บทเฉพาะกาล	
(ภาคผนวก) คณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพตำบลสะตาง	18

คำนำ

ธรรมนูญสุขภาพ เป็นรูปแบบหนึ่งของนโยบายสาธารณะที่เกิดจากสังคมได้ตกลงปลงใจร่วมกันว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ ธรรมนูญไม่ใช่กฎหมาย ไม่มีอำนาจบังคับลงโทษ แต่ก็มีพลังอำนาจทางสังคมในการกำกับดูแลกันเองให้อยู่ในครรลองครองธรรม

ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ คือ เจตนารมณ์ร่วมกันของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ที่ได้ประกาศให้รับรู้ทั่วกัน ทั้งภายในชุมชนและต่อคนภายนอกว่า อยากเห็นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนในด้านต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางใด

ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ที่ดี มีข้อเสนอหรือคำประกาศสวดยุทธศาสตร์เป็นผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมผูกพันในการลงมือทำของทุกคนในกลุ่ม ในชุมชนท้องถิ่น อันหมายถึงความเป็นนโยบายสาธารณะของชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง



อย่างไรก็ตาม ธรรมนูญสุขภาพยังคงเป็นเพียงเครื่องมือที่สังคมสร้างขึ้นมาใช้ที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา ภาวะแวดล้อม และองค์ความรู้ในยุคสมัยปัจจุบัน ต่อเมื่อสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปตามพลวัต ก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมเนื้อหาสาระให้มีความเหมาะสม สอดคล้องและทันสมัย อยู่เสมอ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้และตัดสินใจร่วมกันด้วย

ภาคีความร่วมมือขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพื้นที่
คณะทำงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ จังหวัดตราด
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบการบริการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
กรกฎาคม 2562

คำปรารภ

ด้วยเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2559 กำหนดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการเปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ซึ่งอยู่บนฐานแห่งความจริง ที่สามารถอ้างอิงทางวิชาการ อันนำมาสู่การจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนแบบองค์รวม จากเจตนารมณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดการพัฒนาสู่การเป็นธรรมนูญสุขภาพตำบลตะกาง โดยมุ่งหวังให้คนในตำบลตะกาง รวมท้้องคัพยพต่ง ๆ ก้าวสู่การมีสุขภาพดีและตำบลสุขภาพะข้อตกลงร่วมที่สําคัญของธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้ คือการให้ทุกภาคส่วนในตำบลตะกาง ใช้สําระสําคัญของธรรมนูญเป็นแนวทางในการกําหนดคณโยบายกําหนดยุทธศาสตร์ และการดําเนินงานด้านสุขภาพของตำบลตะกางด่งต่งไปนี้

ข้อที่ 1 ธรรมนูญนี้เรียกว่า **ธรรมนูญสุขภาพตำบลตะกางฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562**

ข้อที่ 2 การประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลตะกางนี้ให้มีผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน หลังจากคณะกรรมการธรรมนูญสุขภาพตำบลตะกาง มีมติเห็นชอบ

ข้อที่ 3 คำนิยามศัพท์ตามธรรมเนียมฉบับนี้

ธรรมเนียมสุขภาพพื้นที่ หมายความว่า กรอบทิศทาง หรือข้อตกลงร่วม หรือกรอบกติการ่วมที่คนในชุมชนใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาสุขภาพในระดับพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นประเด็นทางสุขภาพ เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ หรือเป็นประเด็นทางสุขภาพในภาพรวม ของแต่ละพื้นที่ โดยหัวใจสำคัญ คือ การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการออกแบบ พัฒนา ขับเคลื่อน และทบทวนธรรมเนียมสุขภาพพื้นที่ ร่วมกัน

สุขภาพแบบองค์รวม (holistic health) เป็นแนวคิด ที่ได้จากแนวคิดเกี่ยวกับความต่อเนื่องของสุขภาพ โดยนำมา ผสมผสานกับความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์ สุขภาพแบบองค์รวมนี้เชื่อว่า คนทั้งคนเป็นภาพรวมไม่ใช่การนำเอาส่วนต่าง ๆ มาประกอบกันและ พิจารณาว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อคนนั้นจะกระทบต่อ คนโดยส่วนรวมไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย การพยาบาล แบบองค์รวมนั้นพยาบาลจะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้สึก ความเชื่อ ค่านิยม การดำเนินชีวิต และพฤติกรรมต่าง ๆ ของประชาชน หรือผู้มารับบริการ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งชี้ความเป็นองค์รวม ของบุคคลเพื่อให้คำแนะนำหรือการช่วยเหลือ ต้องเป็นการช่วยคน ซึ่งเป็นองค์รวมของกาย จิต วิญญาณ และสิ่งแวดล้อม โดยพยาบาล จะต้องมีความตระหนักในความเป็นบุคคลของคนอื่น ให้เวลา รู้จัก การเป็นผู้ฟัง แสดงถึงความเคารพผู้รับบริการในฐานะเป็นบุคคล

ผู้บริโภครวม หมายถึง ผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามที่จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการ เพื่อการอุปโภคบริโภค อันเป็นการตอบสนองความต้องการของตนเอง ทั้งทางด้านร่างกาย และรวมถึงความพึงพอใจ

การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีโอกาสได้ร่วมศึกษาปัญหา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมตรวจสอบติดตาม และร่วมประเมินผล

การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง การกระทำที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลมีสุขภาพะทางกาย จิต ปัญญา และสังคม โดยสนับสนุนพฤติกรรมบุคคล การจัดการสิ่งแวดล้อม และสภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม

การป้องกันโรค หมายถึง การกระทำหรืองดกระทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย หรือเป็นโรค และการป้องกันไม่ให้เกิดกลับเป็นซ้ำ ในกรณีที่หายจากการเจ็บป่วยหรือเป็นโรคแล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ การป้องกันก่อนการเกิดโรค หรือก่อนการเจ็บป่วย การป้องกันโรคในระยะเวลาที่เกิดโรคหรือเจ็บป่วยแล้ว และการป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพเมื่อหายจากการเจ็บป่วยด้วยโรคแล้ว



ภาคีเครือข่าย หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร กลุ่มชุมชน ที่ร่วมกันดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาวะชุมชน ในพื้นที่ตำบลตะกาง

จิตอาสา หมายถึง ผู้ที่มีจิตใจนิยมช่วยเหลือผู้อื่น โดยไม่คิดหวังสิ่งตอบแทน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ความสามารถ ในด้านต่าง ๆ ที่สร้างสมและถ่ายทอดกันมาในแต่ละรุ่นของชุมชน และท้องถิ่น

ข้อที่ 4 ธรรมนูญนี้มีผลบังคับใช้กับประชาชนและหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรภาคชุมชน ภาคเอกชนในตำบลตะกางเท่านั้น

ข้อที่ 5 ให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ ยึดธรรมนูญสุขภาพตำบล ตะกาง เป็นนโยบายสำคัญในการดำเนินงานของหน่วยงาน

หมวดที่ 1

ปรัชญาแนวคิดของการจัดการสุขภาพ ภายใต้ทฤษฎีระบบของชาวตำบตะกาง

ข้อที่ 6 ประชาชนของตำบลตะกาง ร่วมกันระดมปัจจัยพื้นฐานต่าง ๆ ในชุมชน เข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการ การดำเนินงานด้านสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อมุ่งสู่การเป็นตำบลสุขภาพะ ด้วยความสามัคคี และความผูกพันฉันท์พี่น้องภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ตำบลตะกาง **“อยู่เย็น เป็นสุข”** พร้อมสู่สากล

หมวดที่ 2

การจัดระบบสุขภาพที่มีคุณภาพของตำบลตะกาง

ข้อที่ 7 พัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกาง ให้มีมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ที่เป็นสากล

ข้อที่ 8 สนับสนุนภารกิจหลักของหน่วยบริการด้านสุขภาพ ประกอบด้วย การส่งเสริมสุขภาพการควบคุมและป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ ให้เอื้อต่อการเป็นตำบลสุขภาพะ

ข้อที่ 9 ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการ ด้านสุขภาพอย่างครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ตามความเหมาะสม

หมวดที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ

ข้อที่ 10 ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนในการผลิต การมีผลผลิตที่ได้มาตรฐาน ตั้งแต่เริ่มเพาะปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยว ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภัณฑ์ ฮอริโมนต่าง ๆ ทดแทนการใช้สารเคมี

ข้อที่ 11 จัดอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพเสริมให้กับประชาชน เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ ช่วยเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน

ข้อที่ 12 จัดตลาดเพื่อรองรับสินค้า เกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันเพื่อให้เพิ่มอำนาจต่อรองราคา

หมวดที่ 4 ด้านสุขภาพ

ข้อที่ 13 ประชาชนให้ความสำคัญในการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยวันละ 30 นาที

ข้อที่ 14 ส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกันดูแลสุขภาพของตนเอง โดยพร้อมใจกันยอมรับประทานอาหารปลอดภัยที่ไม่รสจัด ลดความไม่หวานจัด, ไม่มันจัด, ไม่เค็มจัด และปลอดภัยสารเคมี ในงานบุญ งานศพ และงานประชุมอบรมต่างๆ

ข้อที่ 15 ส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเองโดยไม่ใช้สารเคมี

หมวดที่ 5

ด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อที่ 16 ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนรู้จักวิธีการคัดแยกขยะและกำจัดขยะในครัวเรือนได้อย่างถูกต้อง โดยใช้หลัก 3 ซ คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

ข้อที่ 17 ประชาชนช่วยกันดูแลสอดส่อง โดยไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ

ข้อที่ 18 ทุกครัวเรือนให้ความร่วมมือในการลดการเผาในบ้าน ในทุ่งนา ไร่สวน ในป่า วัสดุเพื่อการเกษตร เพื่อลดหมอกควัน อันตรายต่อสุขภาพ โดยให้ใช้วิธีการที่เหมาะสม กรณีมีเหตุจำเป็นต้องเผาให้แจ้งหน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานที่รับผิดชอบก่อน

ข้อที่ 19 ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนมีการใช้ถังขยะอินทรีย์ หรือ ถังน้ำหมักชีวภาพ

ข้อที่ 20 ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปรับภูมิทัศน์หน้าบ้านตนเอง ให้น่าอยู่ น่ามอง สะอาด และปลอดภัย

ข้อที่ 21 ชุมชนช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และปฏิบัติตามมาตรการของหมู่บ้านอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก



หมวดที่ 6

กำหนด

การดำเนินวิถีชีวิตตามหลักศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา และทรัพยากรชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมานุญวัฒนธรรม

ข้อที่ 22 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน

ข้อที่ 23 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน

ข้อที่ 24 ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลตระหนักในการปฏิบัติตามกฎจรรยาของตำบล

- ทำผิดครั้งแรกกว่ากล่าวตักเตือน
- ทำผิดครั้งต่อไปบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน

หมวดที่ ๑

การระดมทรัพยากรและงบประมาณ

ข้อที่ 25 เพื่อเป็นการสนับสนุนธรรมนูญสุขภาพตำบลตะกวง ให้องค์การบริหารส่วนตำบลตะกวงนำข้อกำหนด หลักของธรรมนูญสุขภาพตำบล พัฒนาสู่ข้อบัญญัติตำบล รวมถึงนโยบายหลักของหน่วยงาน

ข้อที่ 26 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน จัดสรรงบประมาณระดับหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเพื่อการรองรับสาระสำคัญของอันเป็นข้อกำหนดกิจกรรมตามธรรมนูญฉบับนี้

ข้อที่ 27 จัดตั้งคณะกรรมการด้านการเงินงบประมาณ เพื่อการค้นหาแหล่งทุน จัดหางบประมาณวางแผนด้านงบประมาณ รวมถึงการบริหารจัดการด้านงบประมาณ แก่หน่วยปฏิบัติระดับตำบล

ข้อที่ 28 กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตะกวงสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยการมีส่วนร่วม ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และชุมชน เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งสนับสนุนให้มีระบบการติดตาม ประเมินผลและการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล

หมวดที่ 8

การประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข

ข้อที่ 29 สร้างเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ครอบคลุมพื้นที่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อหมู่บ้าน

ข้อที่ 30 มุ่งสู่การใช้เทคโนโลยีพกพา หรือเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย ของคนในชุมชน เช่น ไลน์ (line), เฟสบุ๊ก (Facebook) เว็บไซต์ (website) อื่น ๆ ด้านสุขภาพที่อยู่ในความสนใจของชุมชน

ข้อที่ 31 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 9

การติดตามประเมินผล

ข้อที่ 32 กำหนดให้มีการติดตามประเมินผล และการวิจัยต่อสภาวะสุขภาพของประชาชนในตำบลตะกางอย่างต่อเนื่อง หลังจากได้ประกาศใช้ธรรมนูญฉบับนี้แล้ว

ข้อที่ 33 กำหนดให้มีการถอดบทเรียน เพื่อการพัฒนาการบริการจัดการด้านสุขภาพ ของตำบลตะกางอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หมวดที่ 10

สำนักธรรมนุญสุภาพ

ข้อที่ 34 ให้มีการจัดตั้ง สำนักธรรมนุญสุภาพตำบลตะกาง ตั้งอยู่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกาง โดยให้มีการขับเคลื่อนจากองค์กรชุมชน ร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของธรรมนุญฉบับนี้

ข้อที่ 35 การบริหารจัดการ สำนักธรรมนุญสุภาพตำบลตะกาง ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ ของสำนักธรรมนุญสุภาพที่จะจัดทำขึ้นภายหลัง

หมวดที่ 11

บทเฉพาะกาล

การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนุญสุภาพฉบับนี้ ให้ดำเนินการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมได้เมื่อดำเนินการไปแล้ว 1 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่สุขภาพของประชาชนตำบลตะกางเป็นหลัก

(ภาคผนวก)

คณะกรรมการสรรหาผู้ช่วยผู้พิพากษา

รายชื่อคณะทำงาน	ตำแหน่ง	บทบาท/หน้าที่
1. นายอภิเดช บุญล้อม	นายกเทศมนตรี ตำบลตะกาง	ประธาน
2. นายสมทรง บุญล้อม	รองนายกเทศมนตรี ตำบลตะกาง	รองประธาน
3. นายพงษ์ศักดิ์ อนันต์	กำนันตำบลตะกาง	รองประธาน
4. นายอเนก ไชยเพชร	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1	กรรมการ
5. นายพลนรินทร์ จิมมาแก้ว	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3	กรรมการ
6. นายอนุวัฒน์ บางเพชร	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4	กรรมการ
7. นายสวัสดิ์ วิจิตรสมบัติ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5	กรรมการ
8. นางสาวนงวรรณ ผาลอย	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6	กรรมการ
9. นายทศพร มณีเพชร	สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลตะกาง	กรรมการ
10. นายมนรัตน์ อภิบาลศรี	สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลตะกาง	กรรมการ
11. นายบำเหน็จ เทียนคันฉัตร	สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลตะกาง	กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการตำบลตะกาง	ตำแหน่ง	บทบาท/หน้าที่
12. นายจำพล รัตนเศียร	สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลตะกาง	กรรมการ
13. นายวิทยา มณีเพชร	สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลตะกาง	กรรมการ
14. นายอำนวย ไวยกุล	สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลตะกาง	กรรมการ
15. นายมานพ รัตนเศียร	สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลตะกาง	กรรมการ
16. นายศิลปาชัย อนันต์	สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลตะกาง	กรรมการ
17. นายประพัฒน์ รัตนเพียร	สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลตะกาง	กรรมการ
18. นายวินัย รัตนเศียร	สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลตะกาง	กรรมการ
19. นางสาวปรีดา ดีหลาย	สมาชิกสภาเทศบาล ตำบลตะกาง	กรรมการ
20. นายประยุทธ์ รัตนวาร	ประธาน อสม.หมู่ 1	กรรมการ
21. นายอำนาจ อภิบาลศรี	ประธาน อสม.หมู่ 2	กรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการตำบลตะกาง	ตำแหน่ง	บทบาท/หน้าที่
22. นางสาวภรณ์ อนันต์	ประธาน อสม.หมู่ 3	กรรมการ
23. นายอดิเทพ สาลิกาแก้ว	ประธาน อสม.หมู่ 4	กรรมการ
24. นางนิตย์ สาขาชะ	ประธาน อสม.หมู่ 5	กรรมการ
25. นางอนุรักษ์ รัตนเศียร	ประธาน อสม.หมู่ 6	กรรมการ
26. นางตุ๊กตา รัตนवार	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
27. นางสาวชลลธิษา สุขสวัสดิ์	ประธานกลุ่มเยาวชน ตำบลตะกาง	กรรมการ
28. นางนพรัตน์ คมกล้า	อาสาสมัคร สาธารณสุข	กรรมการ
29. นางไพรินทร์ พราหมพิทักษ์	อาสาสมัคร สาธารณสุข	กรรมการ
30. นางสาวสุวีรัตน์ นุตัน	พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ	กรรมการ และผู้ช่วย เลขานุการ
31. นางสาวศุภาวรรณ นพมาศ	กรรมการหมู่ 5	กรรมการ และผู้ช่วย เลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการตำบลตะกาง	ตำแหน่ง	บทบาท/หน้าที่
32. นางวีไล ประทุมำ	ประธานผู้สูงอายุ	ที่ปรึกษา
33. เจ้าอาวาสวัด	เจ้าอาวาสวัด ในตำบลตะกาง	ที่ปรึกษา
34. นายสมพงษ์ นากิจ	ผู้ช่วยสาธารณสุข อำเภอเมืองตราด	ที่ปรึกษา
35. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน	เจ้าหน้าที่ เทศบาลตะกาง	ข้อมูล/วิชาการ
36. นางสาวณดา วรรณศิลป์	ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดตะกาง	ข้อมูล/วิชาการ
37. นายอภิเดช บุญล้อม	นายกเทศมนตรี ตำบลตะกาง	ผลักดันนโยบาย
38. นายวรายุทธ พร้อมวงษ์	ปลัดเทศบาล ตำบลตะกาง	ผลักดันนโยบาย
39. หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้แทน	ที่ว่าการ อำเภอเมืองตราด	ขับเคลื่อนประเด็น
	สภ.ต.บ้านท่าเลื่อน	ขับเคลื่อนประเด็น

รายชื่อคณะกรรมการตำบลตะกาง	ตำแหน่ง	บทบาท/หน้าที่
39. หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้แทน (ต่อ)	เทศบาล ตำบลตะกาง	ขับเคลื่อนประเด็น
	สำนักงาน สาธารณสุข อำเภอเมืองตราด	ขับเคลื่อนประเด็น
	รพ.สต. ตำบลตะกาง	ขับเคลื่อนประเด็น
	โรงเรียนวัดตะกาง	ขับเคลื่อนประเด็น
	วัดตะกาง	ขับเคลื่อนประเด็น
	วัดเนินสูง	ขับเคลื่อนประเด็น
	สำนักสงฆ์ ป่าบุญล้อมวรรณ	ขับเคลื่อนประเด็น
	กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลตะกาง	ขับเคลื่อนประเด็น
	กลุ่มเกษตรอินทรีย์	ขับเคลื่อนประเด็น
	ศูนย์เศรษฐกิจ พอเพียง	ขับเคลื่อนประเด็น

รายชื่อคณะกรรมการตำบลตะกาง	ตำแหน่ง	บทบาท/หน้าที่
39. หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้แทน (ต่อ)	นักบริหารงานทั่วไป ของเทศบาล	ขับเคลื่อนประเด็น
	เจ้าหน้าที่ฝ่าย สาธารณสุข เทศบาลตะกาง	ขับเคลื่อนประเด็น
40. นายสมทรง บุญล้อม	ประธาน อสม. ตำบลตะกาง	สื่อสาร ประชาสัมพันธ์
41. คณะกรรมการ ธรรมนูญสุขภาพ/ คณะอนุกรรมการ ธรรมนูญสุขภาพ		ติดตาม ประเมินผล

"ก่อร่าง สร้างฝัน อนาคตตนเอง"

ธรรมนูญสุขภาพตำบลละตาบง ไม่ใช่กฎหมายที่จะไปบังคับใคร

แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสัญญากับตัวเองไว้ว่า

จะปฏิบัติตาม เหมือนศีลที่ทุกคนยึดถือ

"ธรรมนูญตำบล"

จึงเป็นทั้ง

"กติการ่วม" "ข้อตกลงร่วม" "ภาพฝันร่วม"

"กฎร่วม" "เป้าหมายร่วม" และ "ศีลร่วม"

ที่เกิดขึ้นจากคนในตำบล มาร่วมกันคิด กำหนด ทำ และรับประโยชน์

เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางกาย ใจ ปัญญา

